



UBKT TỈNH ỦY LONG AN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

❖ **Trần Văn Dũng***

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, cùng sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Long An đã thực hiện thành công các nghị quyết đã đề ra; kết quả thu được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Điểm nổi bật là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước được đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày một nâng lên.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Long An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Bám sát sự lãnh đạo,

chỉ đạo của UBKT Trung ương, của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; với các Ban của HĐND thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo quy định.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 và từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay hầu hết các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng đều đạt và vượt so với chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát được mở rộng, tăng cường; việc xác định nội dung, tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị; quan tâm kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với lãnh đạo Cơ quan UBKT Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên UBKT, các cán bộ, công chức trong Cơ quan phù hợp với yêu cầu vị trí công tác, qua đó phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân. Đồng thời, tiến hành đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc từ phòng chuyên môn sang phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn lĩnh vực. Hạn chế của mô hình phòng chuyên môn là cán bộ, công chức được bố trí ở phòng nào chỉ chuyên sâu trên mảng nhiệm vụ kiểm tra hoặc giám sát hoặc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xem xét thi hành kỷ luật của phòng đó, không bao quát được các nhiệm vụ khác; do phải theo dõi mảng công việc chuyên môn trên tất cả Đảng bộ tỉnh, nên hạn chế trong việc theo dõi địa bàn. Thực hiện mô hình phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn giúp nâng cao tính bao quát, toàn diện trong

* Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Long An



thực hiện nhiệm vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi trong nắm bắt thông tin, sâu sát địa bàn cơ sở, kịp thời nắm bắt các vấn đề mới phát sinh, nhanh chóng tham mưu Thường trực UBKT Tỉnh ủy đưa ra giải pháp xử lý, góp phần nhanh chóng ổn định tình hình chính trị cơ sở.

Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thường xuyên rà soát các quy trình, quy định trong công tác kiểm tra, giám sát, đề kiến nghị cơ quan điều chỉnh, bổ sung những quy trình, quy định không còn phù hợp hoặc tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo phù hợp, đồng bộ và hiệu quả; đã ban hành quy định thống nhất áp dụng cho cả 3 cấp: Tỉnh, huyện và cơ sở, giảm được việc ban hành văn bản qua từng tầng nấc, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thường trực UBKT và lãnh đạo Cơ quan

UBKT Tỉnh ủy đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở quy chế phối hợp đã ban hành, UBKT Tỉnh ủy chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoặc thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy giao. Việc thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm đúng nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung; đẩy nhanh tiến độ công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đảng.

Xác định công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư là nhiệm vụ quan trọng, làm tốt công tác này góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội; UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Quy định số 04-QĐ/UBKTTU, ngày 09/6/2017 quy định cụ thể về quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân giúp cho việc xem xét, xử lý đơn đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định, không để tồn đọng. Với quy định này, việc xử lý đơn được thực hiện chặt chẽ từ khâu phân loại, xác định nội dung đơn, đề xuất xử lý đảm bảo chính xác, hiệu quả, không có trường hợp xử lý 2 lần và xử lý khác nhau. Đồng thời, giúp nâng cao kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ kiểm tra

làm nhiệm vụ tiếp công dân, trong việc trao đổi, giải thích, hướng dẫn người dân nắm và chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thẩm quyền giải quyết đơn của cơ quan chức năng. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được đa số công dân đều đồng tình với nội dung làm việc, không tiếp tục khiếu nại, tố cáo hay phản ánh.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là cấp cơ sở, Thường trực UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo các thành viên UBKT Tỉnh ủy, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ trực thuộc cơ quan nghiên cứu, cải tiến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; chỉ đạo biên soạn tài liệu, nhất là các câu hỏi tình huống và đáp án để phục vụ cho các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; phối hợp với trường chính trị tỉnh, huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tổ chức các lớp khi có yêu cầu. Các câu hỏi biên soạn được chọn lọc từ những vụ việc, tình huống thực tế trong công tác kiểm tra, giám sát ở các địa phương, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh; qua đó, giúp cho cán bộ tham gia tập huấn dễ dàng tiếp cận, nắm bắt quy trình nghiệp vụ một cách nhanh chóng.



Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, UBKT Tỉnh ủy đã củng cố, kiện toàn Tổ tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; ký kết kế hoạch phối hợp với Báo Long An, Ban Nội chính Tỉnh ủy định kỳ có tin, bài viết tuyên truyền về kết quả hoạt động của UBKT các cấp trong tỉnh; lấy việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền là một trong những điểm thường đề đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBKT cấp huyện và tương đương... Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Thông báo kết luận 226-TB/TW của Ban Bí thư, công khai kết luận thi hành kỷ luật đảng, kết luận các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần định hướng dư luận xã hội đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Một điểm sáng của UBKT Tỉnh ủy Long An trong thời gian qua đó là

quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Từ nhận thức thẩm tra, xác minh là khâu trọng yếu, quyết định sự thành công một cuộc kiểm tra, Thường trực UBKT Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ kiểm tra thường xuyên sâu sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình qua các nguồn thông tin từ báo chí, dư luận đề đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đúng trọng tâm, trọng điểm. Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên đoàn kiểm tra đã tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu có liên quan, xác định đúng nội dung, đối tượng để tiến hành thẩm tra, xác minh; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để tìm nguồn tư liệu, tài liệu củng cố hồ sơ; quá trình thẩm tra, xác minh luôn bám sát vào quy trình nghiệp vụ, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc công tác đảng, chất lọc thông tin, tài liệu, “trọng cứ hơn trọng cung”... Qua đó, các hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên đều được kiểm tra kết luận chính xác, khách quan, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm; đa số đối tượng được kiểm tra cơ bản đồng tình, thống nhất cao, tự giác nhìn nhận khuyết điểm, chấp hành kết quả xử lý của tổ chức đảng có thẩm quyền,

không có trường hợp nào khiếu nại. Qua đó, công tác kiểm tra đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao uy tín Ngành Kiểm tra Đảng trong tỉnh.

Việc đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của UBKT Tỉnh ủy đã góp phần phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT từ tỉnh đến cơ sở; tháo gỡ kịp thời được những vướng mắc, tồn đọng ở cơ sở; kịp thời cảnh tỉnh, nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đảng viên trong việc rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Tỉnh ủy Long An là một trong 4 đơn vị Khu vực phía Nam vinh dự được UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc, nhiệm kỳ 2016 - 2021. □